

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm định xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021**

Thực hiện Công văn số 118/VPĐP-NTM ngày 22/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh về việc báo cáo kết quả đánh giá, xác nhận mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã huyện Tân Hồng, Cao Lãnh, Lấp Vò, thành phố Cao Lãnh đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả đánh giá, xác nhận mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện có hiệu quả thiết thực. Tổ chức hội nghị quán triệt, các văn bản của TW, Tỉnh, huyện, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, các ấp và người dân đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực. Công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn công tác giảm nghèo, lao động việc làm, dạy nghề được xác định là nhiệm vụ trọng tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề được lồng ghép vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đã tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cuộc sống người dân được nâng cao. Chương trình này, được đưa vào các cuộc họp cấp ủy, Ban chỉ đạo, hàng năm có sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả và đề ra các giải pháp thực hiện. Kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Hiện trạng.**

Bình Phú là xã biên giới thuộc huyện Tân Hồng, với tổng diện tích tự nhiên là 4.350,41 ha, có vị trí địa lý như sau: Phía Bắc giáp Campuchia, Phía Nam giáp thị trấn Sa Rài, xã Tân Công Chí, Phía Đông giáp xã Tân Hộ Cơ, Phía Tây giáp xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Địa bàn xã có Quốc lộ 30 đi qua, nối với cửa khẩu Dinh Bà, vị trí tiếp giáp thị xã Hồng Ngự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp, nông thôn. Đường địa giới hành chính chủ yếu đi theo sông, rạch, kênh, mương tự nhiên. Xã gồm 4 ấp: Công Tạo, Gò Da, Cả Găng và Thống Nhất, phân chia ra 65 tổ nhân dân tự quản cộng đồng. Địa bàn xã có Quốc lộ 30 đi qua, nối với cửa khẩu Dinh Bà, vị trí tiếp giáp thị xã Hồng Ngự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp, nông thôn. Tổng chiều dài đường địa giới là 26.194 m. Thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã được

mở rộng và phát triển, hiện có 106 cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, cải thiện thu nhập cho người dân; Hạ tầng giao thông được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân từ xã đến các ấp. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện tốt, nhiều phong trào thi đua được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Công tác thông tin và truyền thông đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc thông suốt, trạm truyền thanh đảm bảo tốt việc tiếp âm đài huyện tỉnh, hệ thống loa phủ khắp đến các ấp trên địa bàn xã, dịch vụ viễn thông internet phủ đều đáp ứng nhu cầu truy cập mạng của người dân, Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt 50,015 triệu đồng/người/năm. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, lao động có việc làm, nhất là xuất khẩu lao động được quan tâm, đầu tư, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, hỗ trợ.

## **2. Kết quả đạt được**

+ **Về hộ nghèo (tiêu chí 11):** Tổ chức, triển khai, thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, đã giúp người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, sớm thoát nghèo. Hiện trạng trước khi thực hiện nông thôn mới: Trong năm 2011 xã có 687 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,48%. Đến năm 2021 qua rà soát toàn xã có 21 hộ nghèo/2.657 hộ dân cư (tính theo hộ khẩu) chiếm tỷ lệ 0,79%, trong đó hộ nghèo BTXH là 04 hộ. Như vậy tỷ lệ hộ nghèo theo quy định là 17/2.653 chiếm tỷ lệ 0,64%, giảm 22,84% so với năm 2011, theo quy định bằng hoặc dưới 4%. **Kết quả Đạt.**

+ **Về lao động có việc làm (tiêu chí 12):** Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, kết hợp tư vấn, định hướng nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Hàng năm, tổ chức phiên giao dịch việc làm đã tạo điều kiện thuận lợi người lao động, sinh viên, học sinh mới ra trường... để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, học nghề đạt kết quả cao, góp phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương. Năm 2011 số người trong độ tuổi lao động của xã có 7.808 người (với 7.027 người có việc làm thường xuyên), chiếm tỷ lệ 90% dân số. Đến cuối năm 2021, có 5.337 người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên/5.766 người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, chiếm tỷ lệ 92,55%, tăng 2,55% so với năm 2011, theo quy định bằng hoặc trên 90%. **Kết quả Đạt.**

+ **Về thực hiện tiêu chí (18.6):** Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới: có 3 Nữ/16 người tham gia cấp uỷ của xã (trong đó có 1 nữ ủy viên BTV là CT MTTQ), chiếm tỷ lệ 18,75%; tổ chức và duy trì hiệu quả các chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới; quan tâm tư vấn, hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ kịp thời các đối tượng yếu thế trong xã hội; Danh sách phụ nữ hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất; Bảng cam kết trên địa bàn xã không có tảo hôn; Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền bình đẳng giới, hàng tháng tuyên truyền trên trạm truyền thanh ít nhất

02 lượt/tháng (có lịch phát thanh truyền thông bình đẳng giới) bài viết có xác nhận của UBND xã; Quyết định củng cố Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (địa chỉ tin cậy ở từng ấp); Thành lập 04 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh ở Ban nhân dân ấp, nhà dân. Đến nay, không có trường hợp tảo hôn, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở địa phương. **Kết quả đạt tiêu chí (18.6).**

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Thuận lợi**

- Nhận thức của nhân dân, sự quan tâm của chính quyền về công tác giảm nghèo, lao động có việc làm (nhất là công tác xuất khẩu lao động) có chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và được sự đồng thuận của nhân dân tham gia; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp.

- Hàng năm, tham gia phiên giao dịch việc làm đã tạo điều kiện thuận lợi người lao động, sinh viên, học sinh mới ra trường... để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm mới, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm bổ sung còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của người vay để tạo thêm việc làm mới cho người lao động.

#### **3. Giải pháp khắc phục hạn chế**

- Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể thống kê, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, học nghề, đồng thời giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể quản lý, giúp đỡ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình về bình đẳng giới; quan tâm tư vấn, hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ kịp thời các đối tượng yếu thế; củng cố hoạt động câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ tiêu chí giảm nghèo, số người lao động có việc làm thường xuyên. Sơ kết, tổng kết hàng năm.

### **IV. KIẾN NGHỊ**

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất đề nghị công nhận xã Bình Phú của huyện Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021./.

#### **Nơi nhận:**

- VP Điều phối XDCTQGNTM tỉnh;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu VT. VP<sub>(Ngon)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Việt Công**

